

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.</p> <p>นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวขอบคุณวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เจ้าภาพจัดงานประชุมสภาสถาบันสัปดาห์นี้ และแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้นำคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เพื่อสร้างความเข้าใจงานของวิทยาลัยชุมชนและประเด็นการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้รับฟังและให้หลักการดังนี้</p> <p>๑. จัดทำ positioning ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความชัดเจน เช่น ความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็น area-based university อย่างไรบ้าง หากวิทยาลัยชุมชนเป็น community-based แล้ว จัดทำ strategy map ในระยะ ๕ ปี ชำนาญว่าวิทยาลัยชุมชนจะมีส่วนช่วยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง</p> <p>๒. ประเด็นการเสนอขอปฏิรูปสถาบันด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ท่านรัฐมนตรียินดีให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ดำเนินงานได้สำเร็จ</p> <p>๓. เมื่อสถาบันดำเนินการจัดทำบทสรุปตามข้อ ๑ และ ๒ เสร็จแล้ว ภายใน ๒ สัปดาห์ให้เข้าพบเพื่อหารือกันอีกครั้งหนึ่ง</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดทำฐานข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ว่าแต่ละวิทยาลัยชุมชนมีพื้นที่ที่ยากจนที่สุดและผู้ที่ยากจนที่สุด หรือ ๑๐% ล่างของกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไร ในขณะนี้ มีทุนการทำงานอย่างไร ในแต่ละจังหวัดทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรบ้าง และมีแผนการทำงานช่วยเหลือผู้ยากจนในระยะ ๖ เดือน หรือ ๕ ปีข้างหน้าอย่างไร อาทิ แผนการพัฒนาอาชีพ แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวนกี่คน เป็นต้น</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การจัดการศึกษาของวิทยาลัย ชุมชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเรื่องที่ว่าวิทยาลัยชุมชน นำเสนอภาพโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวาระที่ ๑.๑.๑ ที่จะเป็นทุนของการทำงานที่ดี ควรให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ทำข้อมูลว่ามีกี่โครงการที่ทำกับพื้นที่ยากจนไหนของจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายยากจนที่สุดเท่าไร มีตัวเลขเปรียบเทียบรายได้ก่อน และหลังที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มหรือรายคน ทั้งนี้ มอบกองแผนงาน และงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน รวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๒๐ แห่ง ภายใน ๗ วัน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ และ รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (วาระลับ)	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ และรายงาน การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตาม พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพิ่มเติมสถิติของหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน ร้อยละ ของสถิติด้านต่าง ๆ ลำดับการนำเสนอให้แสดงภาพที่ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์สรุปเสนอประเด็นเชิงนโยบายให้ที่ประชุมพิจารณา โดยให้นำเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการ สรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี	ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวธนพร พนาคุปต์ รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ดำรง ตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง ลง และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ นายพัฒนาโกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จรรย์านุกูล เป็นกรรมการ ๓. ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (นายวรุฒิ บุญเพ็ญ) เป็นกรรมการ ๔. นายรังสรรค์ เจียรไน เป็นกรรมการ ๕. เป็นกรรมการ <p>ทั้งนี้มอบผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการลำดับที่ ๕ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู <ol style="list-style-type: none"> (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๒ วิทยาลัยชุมชนตราด <ol style="list-style-type: none"> ๑.๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๓ วิทยาลัยชุมชนสตูล <ol style="list-style-type: none"> ๑.๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๔ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี <ol style="list-style-type: none"> ๑.๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๕ วิทยาลัยชุมชนสงขลา <ol style="list-style-type: none"> ๑.๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๑.๖ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร</p> <p>๑.๖.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. ให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดต่อไป</p> <p>๓. มอบให้กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำปฏิทินการดำเนินการเสนอขออนุมัติอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และประสานตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว</p>
<p>วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และต้องดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มกระบวนการสรรหา</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ</p> <p>วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประสานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม</p>
<p>นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม</p>